

ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจากการประชุมดังกล่าวได้มีความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนน ขอเสนอแนะให้ก่อสร้างถนนพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง เพราะพื้นถนนต่างระดับจากพื้นดิน ทำให้การสัญจรใช้รถใช้ถนนของประชาชนเกิดอันตรายบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการสัญจรในเวลากลางคืน จึงขอเสนอแนะให้โครงการก่อสร้างถนนขอให้มีไหล่ทางพร้อมด้วย

๒) โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละกับการนำแผนมาปฏิบัติ ถือว่านำโครงการมาปฏิบัติน้อยมาก ก็ขอเสนอแนะว่าในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ก็ต้องผ่านการประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการจากหมู่บ้าน และชี้แจงให้ผู้นำหมู่บ้านเข้าใจ ถึงความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะดำเนินการในแต่ละปี เป็นโครงการที่ต้องแก้ปัญหาเรียงจากความสำคัญมากไปหาความสำคัญน้อย โดยคำนึงถึงงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงจัดสรรให้หมู่บ้านในปีที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูล เพราะถ้าให้หมู่บ้านเสนอโครงการที่หมู่บ้านต้องการทุกโครงการที่เสนอมา แผนพัฒนาที่จะมีจำนวนโครงการที่มาก เกินความสามารถที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เปรียบเสมือนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนน้อยมาก ทั้งๆที่การพัฒนาในแต่ละปีก็ครอบคลุมทุกด้าน ยิ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงไม่สามารถดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เต็มที่ โครงการอบรมต่างๆ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีให้มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ

๓) ขึ้นชมการดำเนินงานถึงแม้จะไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติได้ แต่ก็ได้ช่วยเหลือประชาชนตำบลตระแสงในสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยจัดตั้งสถานที่กักกันควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) และจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) รวมถึงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงก็มีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง ผู้นำหมู่บ้าน อสม. นอกจากนี้ก็ยังมีรถประชาสัมพันธ์ รมรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้ประชาชนได้ตระหนักแต่ไม่ตระหนักกับเหตุการณ์โรคโควิด 19 นี้

๔) ขึ้นชมการควบคุมการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) โดยการประสานงานกับปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดหาวัคซีนฉีดให้โค กระบือ ที่เป็นโรค

(นายพิรัตน์ เมืองไทย)

ประธานคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง

จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารท้องถิ่นได้รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ

โดยมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากการประชุมสภา ดังนี้

๑) เสนอแนะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้านและผู้รับเหมา ควรลงพื้นที่ที่จะดำเนินการ และอธิบายรายละเอียดโครงการให้ผู้นำหมู่บ้านได้รับทราบ ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง จะได้เกิดความเข้าใจฝ่าย

๒) ขอชื่นชมการทำงานของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ที่ได้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และได้เสนอรายงานให้สภา ได้รับทราบถึงการดำเนินงาน การพัฒนาตำบลในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบในภาพรวมว่าโครงการใดดำเนินการ โครงการใดไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสาเหตุใด

(นายฉลวย ยิงมี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง

๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการตามข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข ก็มีโครงการที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของสุขภาพอยู่หลายโครงการ นอกจากนี้ประชาชนยังได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุน สป.สช. ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในเรื่องการดูแลสุขภาพ อีกเรื่องที่จะขอเสนอแนะ ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ อบต.ตระแสง ก็ได้จัดขึ้นทุกปี และด้วยสถานที่ของ อบต.ไม่เอื้ออำนวยที่จะจัดการแข่งขันกีฬา จึงได้ขอความอนุเคราะห์สนามจากโรงเรียนบ้านตระแสงทุกปี ก็อยากจะให้มีการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านตระแสง โดยการทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างนายก อบต.ตระแสง กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแสง เพราะโรงเรียนมีงบประมาณน้อย อย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบ ที่ อบต. ใช้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างถนน เพื่อให้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และลดการเกิดอุบัติเหตุจากถนนที่ชำรุด แต่ไม่มีทางระบายน้ำ จึงทำให้บางจุดมีน้ำท่วมขัง และน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ คณะกรรมการขอเสนอความเห็นให้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมถนนที่ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังข้างถนน และเห็นควรตั้งงบประมาณในการปรับปรุงประปาหมู่บ้านไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมี 2 โครงการ ถือว่าน้อยมาก หากจะพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลตระแสง ควรส่งเสริมสถานที่ภายในตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาบริเวณฝายกั้นน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรภายในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการส่วนใหญ่ในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว เช่น โครงการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นเบี้ยในการยังชีพ ถึงจะไม่มากแต่กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มดังกล่าว ก็ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น และคณะกรรมการมีความเห็นควรให้มีการบรรจุโครงการด้านสุขภาพอนามัยให้มากกว่านี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาด้านการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ตระแสง ทั้งสองศูนย์ก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้ว แต่ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของงานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้ดำเนินการอยู่หลายโครงการ ในปีงบประมาณ 2562 ควรจะมีโครงการด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้คนในตำบลได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2561 มีโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้ดำเนินการ คือ โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก ถ้าเพิ่มโครงการอื่น เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือโครงการตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการร่วมกับโรงเรียนภายในตำบล เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่พัฒนาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงทั้งด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม